

ชมความสุขผ่านงานก่อสร้าง

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยล้วนถูกจุดให้ความสำคัญอยู่ในแผนที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ปัจจุบันไม่ว่าไปที่แห่งไหนก็มีโครงการของพระองค์ที่ยังดำเนินประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนเสมอ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวและสานต่องานดังกล่าวถึงประชาชนและคนรุ่นใหม่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จึงได้จัดงาน “ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องาน “พอ” สร้าง ครั้งที่ 9” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมป่าไม้, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, หออัครศิลป์, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์ต่างๆ พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตลอดเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานและประทานถ้วยรางวัลแก่ทีม



ทีมภุมรินทร์ที่ชนะกับคอนเซ็ปต์สายธาร



การพิมพ์ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์

ชนะเลิศการประกวดการจัดสวนหย่อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ “900 ภาพด้วยรัก และภักดี” จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ทรงพระเยาว์, พระราชพิธีสำคัญ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงแสดงนิทรรศการ “ทุกดวงตราจารึกไว้...สถิตใจไทยนรินทร์” 341 ดวง จากไปรษณีย์ไทย ผลงานการออกแบบสวนหย่อมจากผู้เข้าประกวดประเภทบุคคลทั่วไปและระดับอุดมศึกษา และการพิมพ์ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยหออัครศิลป์ เป็นต้น โดยมี จิตตินันท์ หวังหลี่ รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การค้า เฟ้าร์เบสดีเจ ฌ อนุโสภา คอสโกล์ ชันจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

รัตนา อนันตพงษ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า ภายในงานได้สะท้อนภาพ 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการจนเป็นที่บอกเล่าได้ไม่สิ้นสุด งานนี้นอกจากนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์และการจัดสวนหย่อมเพื่อให้ประชาชนที่เข้าชมรู้สึกร่มเย็นในพระบารมีแล้ว ตลอดทั้งวันยังมี

การออกธำเนาะจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, ร้านภูฟ้า, ร้านพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านสร้อยผีพระหัตถ์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ร้าน ดร.น้ำจิต-น้ำใจ, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ



มีการมอบกล้าไม้มงคล ฟรี แก่ประชาชนอีกด้วย

เพราะไม่ยอมให้มองแล้วเสกเศร้า เหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ทีม ฟ้ามุ่ย สายหมอก ผู้ชนะเลิศการประกวด จัดสวนหย่อมเทิดพระเกียรติ จึงจัดสวนออกมาให้ดูร่มรื่น ปกคลุมด้วยเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชน ให้ดูแล้วอุ่นใจมากกว่า ตามที่ ธนกิจ อมรอรช หัวหน้าทีมเปิดเผยความในใจว่า รู้สึกว่าพระองค์ก็อยู่กับเราทุก ๆ ที่ ผ่านงานที่ทรงทำ ผ่านสถานที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ลูกเล่นของสวนนี้จึงอยู่บนหลังคาก็เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และมีอักษรพระนามาภิไธย ภปร อยู่ในทุก ๆ พื้นที่ เมื่อคนมานั่งเก้าอี้ในสวนมองขึ้นไปจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

ขณะที่ จิตตินันท์ ชูติมาปัญญา หัวหน้าทีมภุมรินทร์ที่ชนะ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ชนะเลิศรางวัลประเภททีมบุคคลทั่วไป เป็นตัวแทนบอกความรู้สึกว่า ก่อนออกแบบสวนได้ศึกษาโครงการที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมาตลอด 70 ปี รู้สึกประทับใจเรื่องการจัดการน้ำเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องฝนหลวง การทำเขื่อน ทำฝาย จัดการน้ำให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ พสกนิกรมีพื้นที่เกษตรกรรม มีรายได้ เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน จึงคิดคอนเซ็ปต์จัดสวนเน้นเรื่องราวของสายธาร มอบความชุ่มฉ่ำให้พื้นดินและหัวใจของประชาชน ใช้ต้นไม้เขียวชอุ่มเล่าถึงภาพพื้นที่หลังพระองค์เสด็จฯ ไปพัฒนา ซึ่งเปลี่ยนจากแผ่นดินแห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น

ร่วมชื่นชมและน้อมนํางานหลักการทำงานตลอด 70 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ในงาน “ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องาน “พอ” สร้าง” โดยจะจัดให้เข้าชม และทำกิจกรรมข้างต้นจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้